

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG  
KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**  
**Học kỳ 1, năm học 2023 – 2024 - LẦN 1**

Mã học phần: 71PSYF40032

Tên học phần: Tâm lý học gia đình

Mã nhóm lớp học phần: 231\_71PSYF40032\_01, 231\_71PSYF40032\_02

Thời gian làm bài: 60 phút

Hình thức thi: Tự luận

Cách thức nộp bài: Sinh viên gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi

**Sinh viên được sử dụng tài liệu**

**Câu 1 (5 điểm):** Chị A chia sẻ với nhà tham vấn về gia đình mình như sau:

“Chồng tôi là doanh nhân thành đạt, lớn hơn tôi 15 tuổi, tôi lấy anh khi vừa chia tay mối tình đầu. Ngay sau ngày cưới, anh bắt tôi phải nghỉ việc và cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè. Mỗi lần tôi mặc đẹp đi ra ngoài thì anh đều tra hỏi cặn kẽ và cho rằng tôi đi gặp người yêu cũ. Vì thế, từ khi lấy chồng, phần lớn thời gian tôi ở nhà để tập trung vào chăm sóc các con và lấy đó là niềm vui của mình. Chúng tôi có 2 con (bé gái 15 tuổi, bé trai 10 tuổi). Chồng tôi luôn tỏ ra chiều chuộng đứa nhỏ hơn, mỗi lần chị em chúng có mâu thuẫn thì chồng tôi sẽ la rầy đứa lớn trước mặc dù con bé không phải người có lỗi. Tôi có góp ý với chồng về việc này nhưng anh nói việc dạy con là của anh, tôi không được can thiệp nên tôi cũng im lặng cho yên cửa, yên nhà. Bé lớn nhiều lần ầm ức, tôi chỉ biết động viên con là con chịu khó nhường em vì em còn nhỏ. Tuy nhiên, hôm qua 2 chị em chúng đã đánh nhau, em đập vào bụng chị, sau đó chị tát em. Thấy thằng em khóc, chồng tôi quát con chị và đuổi nó ra khỏi nhà mà không nghe nó giải thích. Con bé đã bỏ nhà sang ở nhà bạn. Tôi qua tìm thì nó nói nó không muốn về nhà vì nó không thấy được yêu thương khi ở nhà”

- Anh/chị hãy cho biết, dựa theo Tháp cấu trúc ngôi nhà của Wetner thì tầng nào trong cấu trúc ngôi nhà của chị A chưa được đảm bảo? Vì sao? (1.5 điểm)
- Anh/chị hãy phân tích các mối quan hệ trong gia đình chị A? (2 điểm)
- Anh/chị hãy cho biết, chị A nên làm gì? (1.5 điểm)

**Câu 2 (5 điểm):** Bằng những kiến thức về Tâm lý học gia đình, anh/chị hãy phân tích các hiện tượng sau đây:

- Từ khi còn ở với cha mẹ, B đã là cô gái đảm đang, quán xuyến mọi chuyện. Sau khi lấy chồng, B làm mọi việc để nuôi chồng ăn học. Trong mắt mọi người, B là người tài giỏi và thành công. Tuy nhiên, chồng B than phiền B có tính ghen tuông và luôn tự quyết mọi việc

trong nhà mà không bàn bạc với chồng, cô can thiệp vào tất cả các vấn đề của anh; các con thương ba hơn thương mẹ vì cô hay la rầy chúng. (1 điểm)

- b) Ba C là bộ đội và thường xuyên đi làm xa, 1 năm mới về nhà 1 lần. Lúc mẹ sinh C, ba cũng không có ở nhà. Tuổi thơ của C gần như không có ký ức về ba. Khi C học đại học thì ba nghỉ hưu về nhà ở nhưng ba ít tham gia vào các vấn đề của gia đình, thường xuyên giao lưu bạn bè. Vì thế, mọi việc trong nhà đều do mẹ C lo liệu. Với C, ba ở nhà cũng như không. (1 điểm)
- c) Bà D luôn có yêu cầu cao với các con của mình, bà sẽ tỏ ra tức giận nếu con không được điểm cao nhất trong các kỳ thi. Mỗi lần con học mà không làm xong bài tập vì quá khó, bà ngồi học cùng con, bắt con phải làm cho ra kết quả đúng nếu không thì sẽ không được ăn uống, nghỉ ngơi. Các con rất sợ khi mẹ không hài lòng. Với chúng, việc học bài cùng mẹ giống như cực hình. (1 điểm)
- d) Gia đình E có 3 chị em gái. E là con út. Chị cả lớn hơn E: 7 tuổi và luôn nhường nhịn E, E rất thương và nghe lời chị. Chị thứ hai lớn hơn E: 2 tuổi và hay mâu thuẫn với E, E không sợ chị thứ hai. Mỗi lần E và chị thứ hai cãi nhau thì chị cả phải can thiệp để giảng hòa cho 2 người em. (1 điểm)
- e) Khi F được 3 tuổi thì ba em đi du học, trung bình 2 năm ba mới về nhà một lần. Em sống cùng mẹ và nhiều lần em đã bắt gặp mẹ dẫn người đàn ông lạ vào phòng của ba mẹ. Sau 10 năm du học, ba F trở về nước làm việc nhưng thường xuyên đi công tác, không có thời gian dành cho vợ con. Khi tình cờ nhìn thấy ba đang ôm hôn thắm thiết một cô gái, F đã theo dõi và phát hiện ba cùng cô gái đó đang có mối quan hệ bất chính. F rất chán ghét ba mẹ, xa lánh và coi thường họ. (1 điểm)

*Ngày biên soạn: 24/11/2023*

**Giảng viên biên soạn đề thi: ThS. Trần Thu Hà**

*Ngày kiểm duyệt: 24/11/2023*

**Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Phạm Văn Tuấn**